



รวมข่าว กกต.

ECT
Clipping News

โดย ฝ่ายวิเคราะห์และผลิตข่าว สำนักประชาสัมพันธ์ โทร. 17920-24

ประจำวันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562

ข่าวอื่น

ประเด็น	หนังสือพิมพ์	หน้า
● แก้ว รธน. คือทางรอดไม่ใช่ทางเลือก	ไทยรัฐ	1
● “โกคิน” ห่วงแถลงนโยบายโมฆะ	มติชน	2
● ญาติวิโรชนฯ ออกแถลงการณ์จะ “ปักตู่”	ข่าวสด	3-4
● ไม่รู้รูปทหารอีก	ไทยโพสต์	5-7

บทความ

ประเด็น	หนังสือพิมพ์	หน้า
● 3 ปี ประชามติ “รธน.” คนไทย “ได้-เสียอะไร”	มติชน	8-10

ภาพข่าว

ประเด็น	หนังสือพิมพ์	หน้า
● 3 ปี ประชามติ	ข่าวสด	11

รวมข่าว กกต.

สำนักประชาสัมพันธ์

ประจำวันที่ 11 ส.ค. 2562

<input checked="" type="checkbox"/> ไทยรัฐ	<input type="checkbox"/> เดลินิวส์	<input type="checkbox"/> บดิชบ	<input type="checkbox"/> ข่าวสด
<input type="checkbox"/> สยามรัฐ	<input type="checkbox"/> บางกอกโพสต์	<input type="checkbox"/> กบ ชัด ลึก	<input type="checkbox"/> แนวหน้า
<input type="checkbox"/> ไทยโพสต์	<input type="checkbox"/> ผู้จัดการ	<input type="checkbox"/> กรุงเทพธุรกิจ	<input type="checkbox"/> โพสต์ทูเดย์
หน้า	11		

รวมข่าวหน้าที่
1

แก้ รธน.คือทางรอดไม่ใช่ทางเลือก

นายธนารักษ์กล่าวว่า ข้อเสนอของพรรคอนาคตใหม่คือ เราจำเป็นต้องเริ่มต้นปรึกษาหารือกันเพื่อสร้างกฎกติกาการเมืองใหม่ที่ทุกฝ่าย ทุกทัศนคติทางการเมือง สามารถอยู่ร่วมกันได้และตอบสนองความต้องการร่วมของสังคมได้ เราจำเป็นต้องร่วมกันแสวงหาระบบสังคมนการเมืองที่มีฐานความชอบธรรมทางประชาธิปไตย สะท้อนอำนาจและเสียงของประชาชนอย่างแท้จริง ก่อให้เกิดรัฐบาลและรัฐสภาที่มีประสิทธิภาพ พร้อมกับมีระบบการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อำนาจตามหลักนิติรัฐ ถ้าสังคมไทยมีระบบสังคมนการเมืองที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันแล้ว การเอาชนะคะคานากันอย่างเอาเป็นเอาตายจะไม่เกิดขึ้น และนั่นจะเปิดทางให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างจริงจัง สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน พรรคอนาคตใหม่เชื่อว่าระบบการเมืองที่ดีจะนำมาซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมที่ดี การมีรัฐธรรมนูญใหม่ที่ทุกฝ่ายยอมรับคือการปลดล็อกประเทศให้เดินไปข้างหน้าได้ และนี่ไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางรอดทางเดียวที่เหลืออยู่

“บิ๊กแดง” ตั้งป้อมสู้สงครามไซเบอร์

วันเดียวกัน พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. ให้สัมภาษณ์แก่นักข่าวรอยเตอร์ถึงนิยามสงครามรูปแบบใหม่ว่าเป็น “สงครามไฮบริด” (สงครามแบบผสมผสาน) ประกอบไปด้วยสงครามไซเบอร์ และเหตุการณ์เหมือนกรณีระเบิดป่วนกรุงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมาผสมกัน สงครามไซเบอร์ที่ว่าคือการที่มีกลุ่มบุคคลนำเอาข้อมูลชวนเชื่อต่างๆ ไปเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต ดังนั้นกับคำถามขณะนี้จึงเป็นเรื่องข่าวปลอม แตกต่างออกไปจากสงครามรูปแบบเดิมๆ ในอดีตที่ศัตรูมักจะเปิดเผยตัวตน กองทัพจึงจำเป็นต้องปรับโครงสร้างเสริมศักยภาพความรู้ความสามารถเพื่อรักษาความสงบสุขของบ้านเมือง

พรรคใหม่จูงใจแบบคอมมิวนิสต์

พล.อ.อภิรัชต์ยังกล่าวถึงพรรคการเมืองบางพรรคที่เพิ่งเกิดขึ้นในช่วงราว 2 ปีที่ผ่านมาว่ามีวิธีในการโฆษณาชวนเชื่อโดยตรงกับวัยรุ่นอายุ 16-17 ทยายามป้อนข่าวปลอม เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับสถาบันพระมหากษัตริย์และกองทัพ การต่อสู้ครั้งนี้เหมือนกับการสู้กับกลุ่มคอมมิวนิสต์ในปี 1970-1980 (พ.ศ.2513-2523) ทั้งนี้ เมื่อถูกถามเรื่องความเป็นไปได้ในการทำรัฐประหาร พล.อ.อภิรัชต์ตอบว่า “ตราบไตที่ผมยังอยู่ในตำแหน่งผมจะไม่มีวันยอมให้กองทัพข้ามเส้น”

รวมข่าว กกต.

สำนักประชาสัมพันธ์

ประจำวันที่ 11 ส.ค. 2562

โดยรัฐ เติลบีวส์ มติชน ข่าวสด สอนวิทย์ ข่าวสด
 ประชาธิปไตย ประชาธิปไตย ประชาธิปไตย ประชาธิปไตย ประชาธิปไตย

ทุกฝ่ายควรร่วมมือกัน

'สมศักดิ์'ชี้ปัญหาพรรคเล็กจบแน่

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะแกนนำพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวถึงกรณีพรรคเล็กที่สนับสนุนรัฐบาลจะถอนตัวไปเป็นฝ่ายค้าน อีกระยะว่า วันนั้นจะมีการประชุมในส่วนของแกนนำพรรคและเชื่อว่าหากเราทำตามที่ได้รับปากกันไว้ปัญหาทุกอย่างจะจบลง เรื่องการเมืองเป็นเรื่องของการพูดคุยสม่ำเสมอ ไม่ใช่ว่าพูดแล้วทิ้งไปก็อาจจะเกิดความเข้าใจผิด สุดท้ายเชื่อว่าทุกอย่างจะคลี่คลายใน 1-2 สัปดาห์ ส่วนความขัดแย้งนี้จะส่งผลกระทบต่อการทำงานของอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่ั้น ตนว่าอย่ามองไปไกล อย่าคาดคะเนดีกว่าเพราะเวลานี้ตนเชื่อว่าทุกพรรคต้องการทำงานเพื่อประชาชน

'จ้อน'แนะวิรบ.ต้องทำงานหนัก

นายอลงกรณ์ พลบุตร รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการแก้ปัญหากรณีรัฐบาลเสียงปริ่มน้ำว่า การเมืองของเราติดกับผลการเลือกตั้งแบบ 2 ชั่วโมง 2 คำย ทำให้เกิดรัฐบาลผสมมีเสียงเกินครึ่งเพียง 3 เสียง และมีจำนวนพรรคร่วมรัฐบาลถึง 19 พรรค ปัญหารัฐบาลเสียงปริ่มน้ำเป็นปัญหา 2 ด้านของเหรียญ ด้านหนึ่งคือปัญหาเสถียรภาพของรัฐบาล อีกด้านคือปัญหาความเชื่อมั่นของประเทศ ดังนั้นการแก้ปัญหาเสถียรภาพของรัฐบาลในระบบรัฐสภาคือวิรัฐบาลต้องทำงานหนักมากในการคุมเสียงโหวตทุกครั้ง โน้สภากผู้แทนราษฎร ในอดีตก็มีการแบ่งกลุ่มวิป 2 ระดับ คือวิปรัฐบาลกับวิปพรรคและถ้าเป็นพรรคใหญ่มี ส.ส.จำนวนมากจะมีวิปหลายคนประสาน ส.ส.เป็นกลุ่มๆ ส่วนการแก้ไขปัญหาเสถียรภาพระยะยาวคือการเพิ่มเสียงสนับสนุนในสภาด้วยการดึงพรรคมาร่วมรัฐบาลมากขึ้นหรือการเพิ่มเสียงในการเลือกตั้งซ่อมที่อาจมีในอนาคต

นายอลงกรณ์กล่าวว่า ส่วนการแก้ไขปัญหาคความเชื่อมั่นภายใต้ข้อจำกัดของรัฐบาลเสียงปริ่มน้ำคือรัฐบาลต้องยึดหลักธรรมาภิบาลมุ่งมั่นบริหารราชการแผ่นดินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดประโยชน์ส่วนร่วมและเร่งสร้างผลงานเป็นที่ยอมรับก็ลามารถอยู่ได้ด้วยศรัทธาของประชาชน.

วิวัฒนาให้ปชช.ตัดสินใจปมแก้รธน.

นายวัฒนา เมืองสุข แกนนำพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีการเดินหน้านรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2560 ว่า วันที่ประชุม 7 พรรคร่วมฝ่ายค้านเพื่อประชาชน ได้มีมติตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาและดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญขึ้นมา เฉพาะขณะหนึ่ง โดยแต่ละพรรคจะส่งรายชื่อคนมาพรรคละ 2 คน รวมทั้งหมด 14 คน เมื่อได้คณะกรรมการแล้วเราจะเร่งประชุมเพื่อ

วางแผนการขับเคลื่อน และการทำงานเพื่อดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2560 ซึ่งส่วนที่สำคัญที่สุดเรามองว่าเป็นการรณรงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนเห็นพ้องต้องกันและเกิดเป็นฉันทมติว่าจะต้องมีการแก้ไขร่างแล้วรัฐธรรมนูญที่มีปัญหา ซึ่งหากเข้าใจร่วมกันตรงนี้สาระสำคัญในการแก้ไขจะเป็นเรื่องตามมา

เมื่อถามว่า หากตกผลึกในส่วนของพรรคร่วมฝ่ายค้านแล้ว จะมีการเชิญชวนไปยังพวกร่วมรัฐบาลให้มาร่วมกันด้วยหรือไม่ เพราะเห็นว่าเนื้อหาบางจุดมีความสอดคล้องกัน นายวัฒนา กล่าวว่า ได้ส่งสัญญาณไปยังพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) แล้ว ว่าอยากให้มาร่วมกันแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยการตั้งส.ส.ร. ซึ่งจะไม่ใช้คนของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง เนื่องจากวันนี้เรายังไม่รู้เลยว่า ส.ส.ร. จะเป็นใครบ้าง เพราะประชาชนเขาจะเป็นคนเลือกมาเอง ทั้งนี้การแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ได้กระทบต่อปัญหาการบริหารประเทศ หรือการแก้ปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนแต่อย่างใด ขอถามอย่างตรงไปตรงมาว่า ประเทศชาติจะเสียหายอย่างไรหากมีร่างรัฐธรรมนูญอีกฉบับหนึ่งออกมาให้ประชาชนได้พิจารณา โดยให้ประชาชนเองเป็นผู้ตัดสินใจว่าเขาอยากใช้ร่างฉบับใด ถ้าประชาชนเห็นว่าควรมีการเปลี่ยนแปลงก็ดำเนินการต่อ แต่ถ้าหากประชาชนไม่เห็นด้วยและอยากใช้รัฐธรรมนูญปี 2560 ต่อไป ก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลย ซึ่ง 7 พรรคฝ่ายค้านเรา จะทำหน้าที่เป็นเพียงผู้รับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนแล้วนำมาเสนอต่อเท่านั้น

เผยชั้น 7 ตอนแก้ไขรัฐธรรมนูญ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า 7 พรรคฝ่ายค้านได้ร่วมกันยกร่าง ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2560 โดยหลักการและสาระสำคัญในร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2560 จะประกอบไปด้วย การหยักเล็กลงในมาตรา 256 ของรัฐธรรมนูญ 2560 โดยให้การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญให้กระทำได้โดย 1.การเสนอญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมต้องมาจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) มีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภา หรือจากสมาชิก ส.ส.และสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสอง สภาหรือจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่าห้าหมื่นคน ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อ เสนอกฎหมาย 2.ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมต้องเสนอเป็นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมและให้รัฐสภาพิจารณา เป็นสามวาระ 3.การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการให้ใช้วิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปิดเผย และต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วย

'โกคิน'ห่วงแถลงนโยบายโมฆะ

ทีมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทำพระจันทร์ นายโกคิน พลกุล แกนนำพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวว่า เมื่อ พล.อ.ประยุทธ์ยอมรับแล้วว่าบกพร่องจริงๆ ซึ่งตามรัฐธรรมนูญเรื่องการถวายสัตย์ถือเป็นเรื่องสำคัญมีรูปแบบและขั้นตอนการปฏิบัติ จึงถือเป็นสาระสำคัญอย่างยิ่ง เมื่อไม่ถูกต้องครบถ้วนก็ไม่ใช่ไปตามรัฐธรรมนูญ การที่ พล.อ.ประยุทธ์ระบุว่าทำครบถ้วนครบคลุมแล้วตนจึงไม่เห็นด้วย ดังนั้น เรื่องนี้จึงเป็นหน้าที่ของ พล.อ.ประยุทธ์ที่จะต้องแสดงความรับผิดชอบ แต่จะแสดงความรับผิดชอบอย่างไรให้ถูกต้องใช้ได้ ต้องเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณากัน เพราะในส่วนขั้นตอนอื่นๆ ก่อนกล่าวคำถวายสัตย์นั้นก็ถือว่าถูกต้องหมด ยกเว้นคำถวายสัตย์ที่ไม่ครบถ้วนเท่านั้น

เมื่อถามว่าการถวายสัตย์ไม่ครบถือเป็นกรณการกระทำผิดสำเร็จแล้วหรือไม่ นายโกคินกล่าวว่า ก็เป็นประเด็นหนึ่ง ซึ่งต้องดูว่าจะรับผิดชอบอะไรได้บ้าง เพราะการกล่าวคำถวายสัตย์ไม่ครบถือว่าไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งอาจจะเป็นปัญหาต่อการบริหารราชการแผ่นดิน โดยเฉพาะการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาที่อาจเป็นโมฆะ ตนไม่เข้าใจว่า ทำไม่ถึงไม่หาทางแก้ไขกัน ตั้งแต่วันที่ฝ่ายค้านได้ทั้งหมดในที่ประชุมก่อนการแถลงนโยบายรัฐบาลจนล่วงเลยมาเป็นปัญหา และหาก พล.อ.ประยุทธ์จะนิ่งเฉยไม่ทำอะไร ตนคิดว่าคงทำแบบนั้นไม่ได้ คนเป็นนายกจะทำอะไรในบ้านเมืองนี้ได้โดยไม่รับผิดชอบอย่างนั้นหรือ

หวังทุกฝ่ายร่วมมือแก้รธน.

นายโกคินกล่าวถึงกรณีที่พรรคเล็กขู่ออนตัวการร่วมรัฐบาลว่า หาก พล.อ.ประยุทธ์พยายามรับฟังเสียงจากประชาชนและฝ่ายค้านให้มาก อย่าคิดว่าเป็นการประสงค์ร้าย แต่ให้มองเป็นครู เป็นบทเรียนให้นำมาปรับปรุงแก้ไขเชื่อว่า ทุกอย่างจะดีขึ้น ซึ่งวันนี้ทุกคนเห็นตรงกันว่าต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 เพราะเป็นปัญหา เพราะตั้งใจเขียนแบบกีดกันพรรคใหญ่ กีดกันใครบางคน แต่สุดท้าย พล.อ.ประยุทธ์เมื่อลงการเมืองก็ต้องเจอปัญหานี้เอง ทางที่ดี สิ่งใดที่ไม่ถูกต้อง เราต้องยอมรับและแก้ไข เพราะแม้แต่ศาลเวลาพิพากษาผิดยังกลับคำพิพากษาเลย เพราะไม่มีใครถูกต้องกาล ซึ่งการแก้ไขรัฐธรรมนูญควรจะมีกระบวนการทางสภาซึ่ง

รวมข่าว กกต.

สำนักประชาสัมพันธ์

ประจำวันที่

11 ส.ค. 2562

ไทยรัฐ

สยามรัฐ

ไทยโพสต์

เดลินิวส์

บางกอกโพสต์

ผู้จัดการ

บคชน

คม ชัด ลึก

กรุงเทพธุรกิจ

ข่าวสด

แนวหน้า

โพสต์ทูเดย์

รวมข่าวหน้าที่

3

หน้า

10

ญาติวีรชนฯออกแถลงการณ์ละ 'บิกอู'

นายอัครเดช เขียววริบูรณ์ ประธานคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา 35 ได้ออกแถลงการณ์ว่า ขอตำหนินายกฯ ที่กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญ และขอเตือนให้รีบขอพระราชทานอภัยโทษโดยเร่งด่วน ด้วยเหตุผล 1.พล.อ.ประยุทธ์ ในฐานะอดีตหัวหน้าคสช. ช่วง 3 ปีแรกเที่ยวตำหนิผู้อื่น นำเรื่องสถาบันมาเล่นงานอีกฝ่ายว่าไม่จงรักภักดี อย่างตนเองมีความจงรักภักดีเหนือกว่าใครในแผ่นดินนี้ แต่กลับปฏิบัติตนตรงกันข้าม ดังนั้น ต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ

2.กรม.ต้องถวายสัตย์ปฏิญาณด้วยถ้อยคำที่บัญญัติตามรัฐธรรมนูญอย่างถูกต้องทุกถ้อยคำ และถือเป็นการแสดงสัตย์ญาประชาชน จึงเป็นพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์ มีความหมายอย่างมากต่อประชาชน นुकคลาจะลบลหภูมิได้ 3.กรณีที่นายกฯ ขอโทษต่อกรรม.นั้น ไม่เพียงพอ แต่ต้องรีบแถลงขอโทษต่อประชาชนทั้งประเทศ การกระทำใดๆ ที่ไม่แสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ถือเป็นสิ่งที่ประชาชนรับไม่ได้

4.พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. ผู้มีภารกิจดูแล ปกป้อง สถาบันพระมหากษัตริย์ และราชบัลลังก์ ต้องแสดงท่าทีต่อการกระทำที่หมิ่นเหม่ต่อการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ โดยเร่งด่วน เพราะไม่ว่านักผู้ใดจะกระทำมิได้ โดยเด็ดขาด เพื่อแสดงจุดยืนของกองทัพที่ต้องปกป้องรักษาราชบัลลังก์ สร้างบรรทัดฐาน ไม่ให้เรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นอีก และ 5.เรื่องพระราชทานอภัยโทษเป็นพระราชอำนาจขอวิงวอนทุกฝ่ายอย่าดึงสถาบันมาห้าหน้ากัน ทำงการเมือง เพราะเป็นบทรเรียนอันเจ็บปวดของสังคมไทยมามากพอแล้ว

'สมศักดิ์' เชื้ออูยพรรคเล็กจน

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.ยุติธรรม ในฐานะแกนนำพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวถึงพรรคเล็กที่สนับสนุนรัฐบาลจะถอนตัวไปเป็นฝ่ายค้านอิสระว่า ในวันที่แกนนำพรรคจะมีการประชุมกันภายใน เชื่อว่าหากเราทำตามที่ได้รับปากกันไว้ ปัญหาทุกอย่างจะจบลง การเมืองเป็นเรื่องการพูดคุยสมัว่าเสมอ ไม่ใช่ว่าพูดแล้วทิ้งไปก็อาจจะเกิดความเข้าใจผิด สุดท้ายเชื่อว่าทุกอย่างจะคลี่คลายใน 1-2 สัปดาห์ ส่วนความขัดแย้งนี้จะส่งผลกระทบต่อการอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่ นั่น คนคิดว่าอย่ามองไปไกล อย่าคาดคะเนดีกว่าเพราะ

เวลานี้คนเชื่อว่าที่ทุกพรรคต้องการทำงานเพื่อประชาชน

'เต้-พิเชษฐ' ลั่นเป็นฝ่ายค้านอิสระ

นายมงคลกิตติ์ สุขสินธรานนท์ หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ แกนนำกลุ่ม 5 เล็กที่ประกาศแยกตัวจากพรรคร่วมรัฐบาล กล่าวว่า ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รช.เกษตรและสหกรณ์ และแกนนำพชร. ได้ประสานพูดคุยจริง แต่คนปฏิเสธไปแล้วว่าไม่ขอรับทุกตำแหน่ง และยืนยันว่าเป็นฝ่ายของประชาชน ชัดประโยชน์ของประเทศ จะทำให้พรรคมีเสรีภาพในการทำงานมากขึ้น ซึ่งรัฐบาลไม่ต้องการงวอล หากทำในสิ่งที่ถูกต้องก็พร้อมชกมือสนับสนุน หากมีเรื่องใดที่ผิดก็พร้อมตรวจสอบและคัดค้านอย่างเต็มที่

ด้านนายพิเชษฐ สติรชวาล หัวหน้าพรรคประชากรธรรมไทย กล่าวว่า แกนนำพชร.ได้ประสานพูดคุยหลายเรื่องและเข้าใจกันมากขึ้น แต่คนเห็นด้วยกับจุดยืนของนายมงคลกิตติ์ ที่ปฏิเสธไม่ขอรับตำแหน่งและไม่กลับไปเป็นรัฐบาล ขอทำงานเป็นอิสระในสภา ไม่ใช่ฝ่ายใด จะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับประชาชน เช่น พร.บ.งบประมาณ ซึ่งเป็นเรื่องด่วนที่สำคัญก็พร้อมให้พูดให้ผ่านทันที หากมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจรายบุคคล ขอเป็นเอกสิทธิ์ที่จะพิจารณา เพราะรัฐมนตรีคนใดที่ตอบฝ่ายค้านซักถามไม่ชัดเจน จะมาบังคับหรือมีมติมาให้เราขมก็ลงทำไม่ได้ ส่วนอีก 3 พรรคที่เหลือจะพิจารณาถึงใจที่ต่างกันไป ทั้งนี้ การเคลื่อนไหวของพรรคเล็ก ไม่ได้ก่อรองตำแหน่ง แต่เป็นการส่งสัญญาณถึงรัฐบาลให้รับรู้และฟังเสียงของพวกเราที่ร่วมหัวจมท้ายกันมา แต่ที่ผ่านมา ให้ความสำคัญแต่พรรคใหญ่ ทั้งที่เคยคุยกันแล้วก็ไม่ได้อตามสัญญา ไม่เคยให้เกียรติและถูกมองข้ามมาตลอด

โกสินณะสส.-สว.จับมือแก้รธน.

เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมประกอบเหตุะสิงห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทำพระจันทร์ พรรคโคมปฏิวัติ ร่วมกับคณะประชาชนเพื่ออิสรภาพ (คปอ.) จัดเสวนาในโอกาส 3 ปี ประชามติรัฐธรรมนูญ หัวข้อ "3 ปี ประชามติ ได้อะไร เสียอะไร เอาใจต่อ" โดยนายโกสิน พลกุล แกนนำพรรคเพื่อไทย กล่าวตอนหนึ่งว่า การแก้รัฐธรรมนูญ จะต้องฝ่ายค้านไม่ได้เพราะตอนหาเสียง ทุกพรรคพูดเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญ ซึ่งใช้ช่องทางของรัฐสภาโดยไม่กระทบต่อการบริหาร

รวมข่าว กกต.

สำนักประชาสัมพันธ์

ประจำวันที่ 1 1 ส.ค. 2562

ไทยรัฐ

เดลินิวส์

บดินข

ข่าวสด

สยามรัฐ

บางกอกโพสต์

คม ชัด ลึก

แนวหน้า

ไทยโพสต์

ผู้จัดการ

กรุงเทพธุรกิจ

โพสต์ทูเดย์

หน้า

10

รวมข่าวหน้าที่

4

ประเทศของรัฐบาล อย่างไรก็ตาม วันนี้ฝ่ายค้านเสนอให้แก้รัฐธรรมนูญจะยิ่งกว่ารัฐบาลเสนอ เพราะเสียงในสภาของรัฐบาลเฉพาะ ส.ส.มีเสียงไม่ถึงครึ่ง ขอเชิญชวนทั้ง ส.ส.และ ส.ว.มาร่วมกันแก้ปัญหาประเทศ ให้ประชาชนร่วมกันคิดแล้วสภานำมาปฏิบัติ คนคิดว่าวิธีนี้จะทำให้ประเทศเดินไปได้

“เหตุที่ไม่พิจารณาประเด็นประชาชน 5 หมื่นคนเข้าชื่อยื่นต่อสภา เพราะจะเสียเวลาในขั้นตอนตรวจสอบรายชื่อประชาชน บางครั้งใช้เวลานานถึง 2 ปี และอาจไม่ได้รับการพิจารณา แต่การมีสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) วิธีการคือแก้มาตราที่เกี่ยวข้องกับการแก้รัฐธรรมนูญให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ใช้เวลา 240 วัน จากนั้นเสนอเข้าส.ส.ร. ทำประชามติทุกกลุ่ม ถวายแบบนี่จึงจะเป็นรัฐธรรมนูญโดยประชาชนเห็นชอบโดยประชาชน ทุกอย่างก็จะยุติ ซึ่งเป็นกระบวนการคุ้มครองที่ถูกต้อง เป็นวิธีที่ทำให้ประเทศหลุดจากกับดัก ซึ่ง 7 พรรคฝ่ายค้านมีข้อเสนอแบบนี้ตั้งแต่แรก” นายโภคินกล่าว

อนค.ชี้เข้าชื่อ 5 หมื่น-ถ่วงดุลสว.

ค่านายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ กล่าว ว่า ขอตั้งฉายา รัฐธรรมนูญ 2560 ว่าเป็นฉบับ 3 ชัง 1. ชังผู้เห็นต่าง 2. ชังผู้สร้าง คือ ชัง พล.อ.ประยุทธ์ ให้อยู่กับเรา วันนี้มีการพูดถึงเรื่องถวายสัตย์ ไม่ครบถ้วน ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์กำลังเผชิญกับวิกฤตกรรม ถ้าไม่ใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ เชื่อว่าเรื่องถวายสัตย์จะไม่เป็นประเด็น ดังนั้น วิกฤตกรรมคือ พล.อ.ประยุทธ์ ต้องผูกพันกับสิ่งที่ตัวเองเขียนไว้ และ 3. ชังประเทศไทยไม่ให้เดินไปไหน และเราต้องอยู่กับมันอีกนาน

นายรังสิมันต์กล่าวอีกว่า พรรคอนาคตใหม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ เพียงแต่การแก้ทั้งฉบับต้องใช้เวลา และไม่ง่าย พรรคอยากเห็นการตั้งส.ส.ร. แต่ปัญหาคือการเสนอญัตติขอแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าสู่สภา หาย

ที่ตุ๊กก็ต้องเจอเสียงส.ว. 1 ใน 3 หรือ 84 คน มาร่วมกระบวนการด้วย จึงเป็นเรื่องที่ยากมาก แต่หากไม่ได้จำกัดแค่ภาคการเมือง แต่รวมถึงภาคประชาชนด้วย คนคิดว่าการถ่วงดุลเสียงของ ส.ว.อาจเป็นไปได้มากขึ้น หากประชาชนลงชื่อตามรัฐธรรมนูญมาตรา 256 โดยอาศัยเสียงประชาชน 5 หมื่นรายชื่อ ดังนั้น วันนี้หากต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ต้องให้ภาคประชาชนได้หาทางออกร่วมกับภาคการเมืองด้วย หากปราศจากการมีส่วนร่วมของประชาชนคงทำไม่ได้

ฝ่ายค้านดันแก้รธน.มาตรา 256

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า 7 พรรคฝ่ายค้านได้ร่วมกันขอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2560 โดยหลักการและสาระสำคัญ ประกอบด้วย การให้ยกเลิกความในมาตรา 256 โดยให้การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญให้กระทำได้โดย 1. การเสนอญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมต้องมาจาก ครม. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภา หรือจาก ส.ส.และ ส.ว.จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา หรือจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 5 หมื่นคน ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 2. เสนอเป็นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมและให้รัฐสภาพิจารณาเป็น 3 วาระ 3. การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 1 ขึ้นรับหลักการให้ใช้วิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปิดเผย และต้องมีคะแนนเห็นชอบด้วยในการแก้ไขเพิ่มเติมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา

4. การพิจารณาในวาระที่สอง ขึ้นพิจารณาเรียงลำดับมาตรา ต้องรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนที่เข้าชื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมด้วย 5. เมื่อพิจารณาในวาระที่สองเสร็จแล้ว ให้รอไว้ 15 วัน เมื่อพ้นกำหนดนั้นแล้ว ให้รัฐสภาพิจารณาในวาระที่สาม 6. การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สาม ให้ใช้วิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปิดเผย และต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา 7. เมื่อลงมติแล้ว ให้มีร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมขึ้นทูลเกล้าฯ และให้นำบทบัญญัติมาตรา 81 วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม เป็นต้น

ตั้งสสร.-ยกร่างเสร็จใน 240 วัน

นอกจากนี้ในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ให้มี ส.ส.ร.ทำหน้าที่จัดทำร่างรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วยสมาชิก 200 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนแต่ละจังหวัด โดยห้ามไม่ให้ผู้ที่เคยดำรงตำแหน่ง ส.นช. คสช. สปช. สปท. คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญปี 60 ที่พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวยังไม่เกิน 5 ปีเป็น ส.ส.ร.

ให้ ส.ส.ร.แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญทำหน้าที่ยกร่างตามแนวทางที่ ส.ส.ร.กำหนด เพื่อเสนอต่อส.ส.ร. ซึ่งกมธ. 29 คน ประกอบด้วย ส.ส.ร. 15 คน ผู้เชี่ยวชาญสาขานิติศาสตร์ 5 คน ผู้เชี่ยวชาญสาขารัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ 5 คน และผู้มีประสบการณ์ด้านการเมือง การบริหารและการร่างรัฐธรรมนูญ 4 คน โดย ส.ส.ร.ต้องจัดทำร่างรัฐธรรมนูญให้เสร็จภายใน 240 วัน นับแต่วันประชุม ส.ส.ร.ครั้งแรก

สำคัญที่สุดให้ ส.ส.ร.จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในทุกจังหวัดอย่างทั่วถึง โดยให้ ส.ส.ร. ครม. และหน่วยงานรัฐ เผยแพร่เนื้อหาสาระและความคืบหน้าในการร่างรัฐธรรมนูญผ่านสื่อและเวทีแสดงความคิดเห็นต่างๆ และเมื่อ ส.ส.ร.จัดทำร่างรัฐธรรมนูญเสร็จให้เสนอต่อประธานรัฐสภา ส่งไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ภายใน 7 วัน เพื่อให้ กกต. จัดออกเสียงประชามติของประชาชนว่าจะเห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญหรือไม่ เมื่อออกเสียงประชามติเสร็จสิ้น ให้ กกต. ประกาศผลภายใน 15 วัน หากเห็นชอบก็ให้ดำเนินการตามกฎหมายคือ เช่น ให้ประธานรัฐสภานำร่างรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าฯ แต่หากไม่เห็นชอบก็ให้ร่างรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันตกไป

รวมข่าว กกต.

สำนักประชาสัมพันธ์

ประจำวันที่ 11 ส.ค. 2562

- | | | | |
|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ไทยรัฐ | <input type="checkbox"/> เดลินิวส์ | <input type="checkbox"/> มติชน | <input type="checkbox"/> ข่าวสด |
| <input checked="" type="checkbox"/> สยามรัฐ | <input type="checkbox"/> บางกอกโพสต์ | <input type="checkbox"/> คมชัด ลึก | <input type="checkbox"/> แนวหน้า |
| <input checked="" type="checkbox"/> ไทยโพสต์ | <input type="checkbox"/> ผู้จัดการ | <input type="checkbox"/> กรุงเทพธุรกิจ | <input type="checkbox"/> โพสต์ทูเดย์ |
| | | <input type="checkbox"/> | |

หน้า 11

รวมข่าวหน้าที่
5

ไม่รู้รัฐประหารอีก!

พล.อ.อภิรัชต์กล่าวว่า ข้าศึกที่กองทัพต่อสู้ขณะนี้ไม่ใช่ศัตรูเปิดเผยเหมือนแต่ก่อนแล้ว กองทัพจึงต้องจัดระเบียบองค์กรใหม่ และปรับปรุงความรู้ จัดระเบียบองค์กรและหน่วยต่างๆ เพื่อรักษาสันติสุขและความมั่นคงของชาติ

ผู้บัญชาการทหารบกปฏิเสธจะระบุกับรอยเตอร์ว่าใครอยู่เบื้องหลังการวางระเบิดป่วนกรุง หรือการโฆษณาชวนเชื่อ แต่เขาอ้างถึงบางพรรคการเมืองที่ไม่ระบุ ซึ่งเพิ่งก่อตั้งไม่เกิน 2 ปี และมีแนวนโยบายโฆษณาชวนเชื่อตรงถึงกลุ่มคนที่มีอายุ 16-17 ปี "พรรคเหล่านี้ให้ความรู้กับคนกลุ่มนี้ด้วยข่าวปลอม"

พล.อ.อภิรัชต์ยังกล่าวถึงบทบาทของกองทัพกับการเมืองด้วยว่า กองทัพภายใต้การบัญชาการของเขาจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง และจะไม่มีการก่อรัฐประหารยึดอำนาจ

ไม่ปล่อยให้ล้มเส้น

"ตราบโดที่ผมนั่งอยู่ในตำแหน่งนี้ ผมจะไม่ปล่อยให้กองทัพล้มเส้น" ผู้บัญชาการทหารบกซึ่งเป็นบุตรชายของ พล.อ.สุนทร คงสมพงษ์ ผู้นำการก่อรัฐประหารยึดอำนาจเมื่อปี 2534 กล่าว "หลังการเลือกตั้ง กองทัพต้องถอย"

ผู้บัญชาการทหารบกย้ำด้วยว่า กองทัพมีบทบาทหน้าที่เฝ้าตรวจโฆษณาชวนเชื่อที่ต่อต้านรัฐไทย รวมถึงสถาบันกษัตริย์ แต่การดำเนินการกับผู้กระทำผิดนั้นเป็นหน้าที่ของรัฐบาล และตอนนี้กองทัพกับรัฐบาลแยกกันทำงานแล้ว

นายอนาธิกร จรุงเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ แสดงความเห็นผ่านโพสต์เฟซบุ๊ก เนื้อหาระบุว่า ก่อนจะสายเกินไปเพียงแค่วันหนึ่งเดือนเต็มของรัฐบาลคุณประยุทธ์ 2 ประเทศไทยตกอยู่ในความอึมครึม ไม่มีใครมองเห็นอนาคตที่สดใส ผิดกับบรรยากาศและคว่าเมตตาหวังของประชาชนทั่วประเทศก่อนการเลือกตั้งโดยสิ้นเชิง

ระเบิดหลายจุดกลางกรุงเทพฯ ที่บ้านทอนความน่าเชื่อถือของรัฐบาล, ปัญหาเกี่ยวกับการถวายสัตย์ฯ ที่ไม่เป็นตามรัฐธรรมนูญ จนหลายคนคาดว่านายกรัฐมนตรีอาจจะลาออกตั้งแต่ยังไม่เริ่มทำงาน, พรรคเล็กประกาศออกจากการร่วมรัฐบาล ซึ่งทำให้เสียงฝ่ายรัฐบาลและเสียงฝ่ายค้านใกล้เคียงกัน รัฐบาลเสียงปรี่มน้ำมีแนวโน้มที่จะไร้เสถียรภาพและไม่สามารถผลักดันกฎหมายที่เป็นนโยบายของรัฐบาลได้ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ทำลายความหวังถึงชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยส่วนใหญ่ที่เหลืออยู่น้อยนิด

ในระหว่างความอึมครึมที่มองไม่เห็นอนาคตดังกล่าว รัฐบาลพยายามทำให้ประชาชนเชื่อว่า อย่าเพิ่งสนใจปัญหาการเมือง เพราะเราต้องแก้ปัญหาค่าครองชีพก่อน

อย่างไรก็ดี หากเราไม่หลงลืมข้อเท็จจริง เราจะมองเห็นว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นลักษณะนี้มีต้นตอมาจากปัญหาการเมือง. มาจากรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.2560 ตามที่หลายฝ่ายได้เคยตั้งข้อสังเกตเอาไว้ตั้งแต่แรกเริ่มของการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้ว

รัฐธรรมนูญนี้ออกแบบมาให้มีพรรคการเมืองขนาดเล็กจำนวนมาก เกิดรัฐบาลผสมหลายพรรค ฝ่ายบริหารไม่มีความเข้มแข็ง ความยุ่งยากในการบริหารพรรคเล็กจำนวนมากและหลากหลายอุดมการณ์ที่รัฐบาลเผชิญอยู่นั้น คือผลของกติกาที่ตัวเองออกแบบมาเอง ซึ่งเมื่อรัฐบาลไร้เสถียรภาพการผลักดันนโยบายและการปฏิรูปที่สำคัญจึงเป็นไปได้

เป็นแค่คำลวง

การตัดสินใจใช้สูตรคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อแบบไม่สมเหตุสมผลของคณะกรรมการการเลือกตั้งซ้ำเติมสถานการณ์ขึ้นไปอีก การตัดสินใจดังกล่าวทำให้พรรคการเมืองที่ต่อต้านการสืบทอดอำนาจของ คสช. ที่รวบรวมเสียงได้มากกว่าครึ่งหนึ่งของสภา มีโอกาสรวมเสียงได้มากกว่ารัฐบาลชุดนี้ และมีความชอบธรรมที่จะเป็นฝ่ายรัฐบาล กลายเป็นฝ่ายค้านอย่างฉิวเฉียด ค้านสายตาประชาชน

การตัดสินใจดังกล่าวของ กกต. มีส่วนทำให้สังคมไทยเดินมาสู่ความอึมครึมที่ไม่เห็นอนาคตอย่างที่เป็นอย่าง

ภายใต้สภาวะการณ์การเมืองเช่นนี้ การแก้ปัญหาปากท้องก่อนแก้ปัญหาการเมืองจึงเป็นไปได้ และเป็นแค่คำลวง เพราะการพัฒนาเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง, มีคุณภาพและยั่งยืน ไม่สามารถเกิดได้เลยได้สภาพการเมืองปัจจุบัน

หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่บอกว่า ข้อเสนอของพรรคอนาคตใหม่คือ เราจำเป็นต้องเริ่มต้นปรึกษาหารือกันเพื่อสร้างกฎกติกาการเมืองใหม่ที่ทุกฝักฝ่าย ทุกทัศนคติทางการเมือง สามารถอยู่ร่วมกันได้และตอบสนองความต้องการร่วมของสังคมได้ เราจำเป็นต้องร่วมกันแสวงหาระบบสังคมการเมืองที่มีฐานความชอบธรรมทางประชาธิปไตย, สะท้อนอำนาจและเสียงของประชาชนอย่างแท้จริง, ก่อให้เกิดรัฐบาลและรัฐสภาที่มีประสิทธิภาพ, พร้อมกับมีระบบการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อำนาจตามหลักนิติรัฐ ถ้า

รวมข่าว กกต.

สำนักประชาสัมพันธ์

ประจำวันที่ 11 ส.ค. 2562

- ไทยรัฐ
- สยามรัฐ
- ไทยโพสต์

- เดลินิวส์
- บางกอกโพสต์
- ผู้จัดการ
- บดิชช
- กัม ชัด ลึก*
- กรุงเทพธุรกิจ
- ข่าวสด
- แนวหน้า
- โพสต์ทูเดย์

รวมข่าวหน้าที่
6

สังคมไทยมีระบบสังคมการเมืองที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันแล้ว การเอาชนะคะคานกัน อย่างเอาเป็นเอาตายจะไม่เกิดขึ้น และนั่น จะเปิดทางให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมอย่างจริงจังและอย่างสอดคล้องกับ ความต้องการของประชาชน

เรา - พรรคอนาคตใหม่ - เชื่อว่าระบบ การเมืองที่ดีจะนำมาซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมที่ดี ด้วยการสร้างกฎกติกาการเมือง ใหม่เท่านั้นที่จะสร้างพื้นฐานให้สังคมไทย ก้าวเดินไปข้างหน้าได้ นั่นเป็นเหตุผลว่า ทำไมพรรคอนาคตใหม่จึงเริ่มรณรงค์ให้เกิด การสร้างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มาจากประ ชาชน, โดยประชาชน และเพื่อประชาชน

นายอนุชาระบุว่า การมีรัฐธรรมนูญ ใหม่ที่ทุกฝ่ายยอมรับ คือการปลดล็อกประ เทศให้เดินไปข้างหน้าได้ และนี่ไม่ใช่ "ทาง เลือก" แต่เป็น "ทางรอด" ทางเดียวที่เหลือ อยู่ ก่อนที่ความอึมครึมจะกลายเป็นความ ตึงเครียดทางสังคมที่สูงกว่านี้ ก่อนที่ระเบิด เวลาที่ฝังอยู่ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 จะ ระเบิด ก่อนที่ประเทศชาติจะล้มเหลวและ ล้าหลังไปมากกว่านี้ ก่อนที่จะเกิดความขัดแย้งใหญ่จนมีคนบาดเจ็บล้มตาย ก่อนจะ สลายกันไป

ที่ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ พรรคโตมปฏิวัติ ร่วมกับคณะประชาชนเพื่อ อิสระภาพ (คปอ.) จัดเสวนาวิชาการเนื่องใน โอกาส 3 ปี ประชามติรัฐธรรมนูญ หัวข้อ "3 ปี ประชามติ ได้อะไร เสียอะไร เอาใจต่อ"

ฝ่ายค้านจะแก้รัฐธรรมนูญ

นายโกศล พลกุล แกนนำพรรคเพื่อ ไทย กล่าวตอนหนึ่งว่า กฎหมายเป็นสิ่งที มนุษย์สร้าง ถ้าเห็นว่ามีดีก็แก้ไข ยิ่งเรารู้ว่า ผิดยิ่งอยู่สูงเป็นนายกรัฐมนตรี ยิ่งต้องรีบแก้ ปัญหา วันนี้เรากำลังหลงกับวังวนกฎเกณฑ์ สูงสุดที่ไม่ได้ตอบใจให้กับสังคมไทยทั้ง ประเทศ แต่ตอบใจกับคนแคบวงกลุ่ม ดังนั้น รัฐธรรมนูญจะทำต่อไปข้างหน้า ต้องทำให้ ภาคประชาชนโตโดยที่ไม่ใช่เป็นขอทาน หากเขียนรัฐธรรมนูญให้ตายแต่ไม่สร้างให้ ภาคประชาชนโต อย่างหวังว่าประเทศจะเดิน ไปได้ เราต้องเขียนเนื้อหาของรัฐธรรมนูญ ใหม่ แต่สำคัญกว่าคือกระบวนการต้องถูก ต้องชอบธรรม

เขากล่าวว่า เรื่องการแก้รัฐธรรมนูญ จะต่อว่าฝ่ายค้านไม่ได้ เพราะตอนหาเสียง ทุกพรรคพูดเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญ ซึ่งใช้ ช่องทางของรัฐสภาโดยไม่กระทบต่อการ บริหารประเทศของรัฐบาล อย่างไรก็ตาม วันนี้การที่ฝ่ายค้านเสนอให้แก้รัฐธรรมนูญ จะง่ายกว่ารัฐบาลเสนอ เพราะเสียงในสภา ของรัฐบาลเฉพาะ ส.ส.มีเสียงไม่ถึงครึ่ง แต่ ตนขอเชิญชวนทั้ง ส.ส.และ ส.ว.มาร่วมกัน แก้ปัญหาประเทศ โดยให้ประชาชนร่วมกัน คิดแล้วสภานำมาปฏิบัติ ตนคิดว่าวิธีนี้จะ ทำให้ประเทศเดินไปได้

"เหตุที่ไม่ได้พิจารณาประเด็นประชา ชน 5 หมื่นคนเข้าชื่อยื่นต่อสภา เพราะจะ เสียเวลาในขั้นตอนการตรวจสอบรายชื่อ ประชาชน บางครั้งใช้เวลานานถึง 2 ปี และ อาจไม่ได้รับการพิจารณา แต่การมีสภาร่าง รัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) วิธีการคือแก้มาตราที่ เกี่ยวกับการแก้รัฐธรรมนูญให้มีบทบัญญัติ เกี่ยวกับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดย ใช้เวลา 240 วัน จากนั้นเสนอเข้า ส.ส.ร. ทำประชามติ ทูลเกล้าฯ ถวาย แบบนี้จึงจะ เป็นรัฐธรรมนูญโดยประชาชน เห็นชอบโดย ประชาชน ทุกอย่างก็จะยุติ ซึ่งเป็นกระบวนการ สู้ความปรองดองที่ถูกต้อง เป็นวิธีที่ทำให้ ประเทศหลุดจากกับดัก" นายโกศลกล่าว

ด้านนายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชี รายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ กล่าวตอนหนึ่ง ว่า ตนขอตั้งฉายารัฐธรรมนูญ 60 ว่า เป็น รัฐธรรมนูญฉบับ 3 ชิง 1.ซึ่งผู้เห็นต่าง เพราะขณะรณรงค์ประชามติมีประชาชน จำนวนไม่น้อยถูกจับกุมและดำเนินคดี โดย เจ้าหน้าที่อ้างว่าเราบิดเบือนเนื้อหาสาระของ รัฐธรรมนูญ ซึ่งไม่เป็นความจริง 2.ซึ่งผู้สร้าง คือ ชิง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รว.กลาโหม ให้อยู่กับเรา วันนี้มีการ พูดถึงเรื่องกรณีถวายสัตย์ฯ ไม่ครบถ้วน ซึ่ง รัฐธรรมนูญนี้คือผู้สร้าง พล.อ.ประยุทธ์ วัน นี้ พล.อ.ประยุทธ์ก็กำลังเผชิญกับวิบากกรรม ในการไม่ถวายสัตย์ฯ ให้ครบ ถ้าไม่ใช่รัฐ ธรรมนูญฉบับนี้ ตนเชื่อว่าเรื่องการถวาย สัตย์ฯ จะไม่เป็นประเด็น ดังนั้น วันนีวิบาก กรรมคือ พล.อ.ประยุทธ์ต้องผูกพันกับสิ่งที่ ตัวเองเขียนไว้ และ 3.ซึ่งประเทศไทย ไม่ให้ เดินไปไหน และเราต้องอยู่กับมันอีกนาน ไม่ใช่ฉันทามติของสังคม

รวมข่าว กกต.

สำนักประชาสัมพันธ์

ประจำวันที่ 11 ส.ค. 2562

ไทยรัฐ

สยามรัฐ

ไทยโพสต์

เดลินิวส์

บางกอกโพสต์

ผู้จัดการ

บดิษบ

คม ชัด ลึก

กรุงเทพธุรกิจ

ข่าวสด

แนวหน้า

เวสต์บูลย์

รวมข่าวหน้าที่

7

นายรังสิมันต์กล่าวอีกว่า พรรคอนาคตใหม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ เพียงแต่การแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับต้องใช้เวลา และไม่ง่ายด้วยกลไกต่างๆ จึงแบ่งการแก้ไขเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะสั้น คือ พรรคอนาคตใหม่ต้องการเสียง ส.ส. 100 เสียง เพื่อยื่นต่อสภาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่วันนี้พรรคอนาคตใหม่มี 80 เสียง โดยเราต้องการยกเลิกบทบัญญัติที่รับรองประกาศ และคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ว่าถูกต้องตามกฎหมาย และให้ยกเลิกบทเฉพาะกาลที่เกี่ยวกับสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ส่วนระยะยาว เป็นเรื่องยากเพราะเกี่ยวกับสาระสำคัญของรัฐ

ธรรมนูญ ซึ่งต้องกลับไปประชาชนว่าอยากให้รัฐธรรมนูญมีเนื้อหาสาระอย่างไรบ้าง

“สิ่งที่ พล.อ.ประยุทธ์บอกสังคมมาตลอด คือตัวเขาคือฉันทามติของสังคมไทย ทั้งที่จริง พล.อ.ประยุทธ์ไม่ใช่ฉันทามติของสังคม แต่เป็นเพราะการรณรงค์ช่วงการทำประชามติรัฐธรรมนูญ ภาคประชาชนทำการรณรงค์ได้อย่างยากลำบาก เพราะมีการจับกุมดำเนินคดีกับคนเห็นต่างมากมาย ดังนั้น การทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญ วันที่ 7 ส.ค.2559 จึงไม่ใช่ฉันทามติของประชาชนแต่อย่างใด พล.อ.ประยุทธ์จะเอามาเป็นไพบุณท์ทางที่บอกว่าผ่านฉันทามติไม่ได้ อย่างไรก็ตาม เราไม่อยากทำรัฐธรรมนูญฉบับแก้แค้น ไม่ได้ต้องการสร้างความขัดแย้ง แต่ถ้าจะยุติต้องยุติภายใต้ระบอบประชาธิปไตย” นายรังสิมันต์กล่าว

นายรังสิมันต์กล่าวต่อว่า พรรคอนาคตใหม่อยากเห็นการตั้ง ส.ส.ร. แต่ปัญหาคือการเสนอญัตติขอแก้ไขรัฐธรรมนูญ เข้าสู่สภาท้ายที่สุดก็ต้องเจอเสียง ส.ว. 1 ใน 3 หรือ 84 คน มาร่วมกระบวนการด้วยจึงเป็นเรื่องที่ยากมาก แต่หากไม่ได้จำกัดแค่ภาคการเมือง แต่รวมถึงภาคประชาชนด้วย ตนคิดว่าการถ่วงดุลเสียงของ ส.ว.อาจจะเป็นไปได้มากขึ้น หากประชาชนลงชื่อตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 โดยอาศัยเสียงประชาชน 5 หมื่นรายชื่อ ดังนั้น วันนี้หากต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ จะอาศัยภาคการเมืองอย่างเดียวไม่พอ แต่ต้องให้ภาคประชาชนได้หาทางออกร่วมกันด้วย หากปราศจากการมีส่วนร่วมของประชาชนคงทำไม่ได้

วันเดียวกันนี้ ดร.เสรี วงษ์มณฑา โฟสต์เฟซบุ๊กระบุว่า “ในฐานะประชาชนคนหนึ่ง ถ้าจะให้ร่วมแก้ไขรัฐธรรมนูญ กรุณาบอกมาก่อนว่าจะแก้มาตราไหน มาตราไหนทำให้ประชาชนเสียหายอย่างไร จะแก้ให้เป็นยังไง ถ้าแก้แล้วจะเป็นผลดีกับประชาชนยังไง แก้ทั้งฉบับเราไม่เอาแน่ๆ แก้แล้วนักการเมืองชั่วๆ ลอยนวล เราก็ไม่เอา แก้แล้วปราบคนโกงไม่ได้ก็ไม่เอา แก้เพื่อชาติและประชาชนอย่างสมเหตุสมผล บางมาตราพอจะคุยกันได้ แต่อีกทั้งทั้งฉบับอย่าได้พยายามเลย ประชาชนที่ทนทุกข์กับนักการเมืองชั้โกงมานานไม่เอาด้วยแน่ๆ อย่าเห็น้อยเปล่าเลย”

รวมข่าว กกต.

สำนักประชาสัมพันธ์

ประจำวันที่ 11 ส.ค. 2562

ไทยรัฐ

สยามรัฐ

ไทยโพสต์

เดลินิวส์

บางกอกโพสต์

ผู้จัดการ

มติชน

คม ชัด ลึก

กรุงเทพธุรกิจ

ข่าวสด

ข่าวหน้า

โพสต์ทูเดย์

รวมข่าวหน้าที่

8

หน้า 2

3ปีประชาธิปไตย'รธน.'

คนไทย

'ได้-เสียอะไร'

หมายเหตุ - เนื้อหางานเสวนาวิชาการ
เนื่องในโอกาส 3 ปีระชามติ รัฐธรรมนูญ
"3 ปีระชามติได้อะไร เสียอะไร เอาใจต่อ?"
จัดโดยพรรคโดมปฏิวัติ ร่วมกับคณะประชาชน
เพื่ออิสรภาพ (คปอ.) ที่ ม.ธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม

โกคิน พลกุล

ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์
ด้านนโยบายและแผนงานพรรคเพื่อไทย

กฎหมายเป็นสิ่งที่มีมนุษย์สร้าง ถ้าเห็นว่าจะไร
ที่ไม่ดีต้องแก้ไข ยิ่งเรารู้ว่าผิด ยิ่งอยู่สูงเป็น
นายกรัฐมนตรีต้องรีบแก้ไข นับตั้งแต่ปี 2550
สังคมไทยกำลังหลงกับวังวนจากการเขียนกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นกฎเกณฑ์สูงสุดที่ไม่ได้ตอบ
โจทย์ให้กับสังคมไทยทั้งประเทศ แต่ตอบโจทย์คน
แค่บางกลุ่มเท่านั้น เพราะสังคมนี้เป็นปัญหาแบบ
วัฒนธรรมอำนาจนิยม ชอบคิดอยู่ตลอดเวลา และ
คิดเสมอว่าเราจะมีฮีโร่มาช่วยเสมอ โดยไม่เคยทำให้
ภาคประชาชนซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดใน 3 ส่วน
คือภาครัฐบาล ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน
ซึ่งเป็นคนตัวเล็กตัวน้อยเติบโตเลย ดังนั้น ถ้าภาค
ประชาชนไม่โตประเทศนี้ไปไม่ได้ และจะเจอปัญหา
มหาดศาล

รวมข่าว กกต.

สำนักประชาสัมพันธ์

ประจำวันที่ 11 ส.ค. 2562

- | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ไทยรัฐ | <input type="checkbox"/> เดลินิวส์ | <input checked="" type="checkbox"/> บดิชน | <input type="checkbox"/> ข่าวสด |
| <input type="checkbox"/> สยามรัฐ | <input type="checkbox"/> บางกอกโพสต์ | <input type="checkbox"/> คม ชัด ลึก | <input type="checkbox"/> แนวหน้า |
| <input type="checkbox"/> ไทยโพสต์ | <input type="checkbox"/> ผู้จัดการ | <input type="checkbox"/> กรุงเทพธุรกิจ | <input type="checkbox"/> โพสต์ทูเดย์ |
| | | <input type="checkbox"/> | |

หน้า 2

รวมข่าวหน้าที่
9

รัฐธรรมนูญต้องทำให้ภาคประชาชนโต ไม่ใช่โตแบบชอกทาน แต่ต้องโตโดยที่เขาต้องดูแลกันเอง รับผิดชอบกันเองได้ ดังนั้น การเขียนรัฐธรรมนูญให้ตาย ถ้าไม่สร้างสังคมตัวเล็กให้โต รวมไปถึงเขียนให้ตีแทบตาย แต่เนื้อหากระบวนการไม่ชอบธรรม ก็ไม่มีทางที่ประเทศนี้จะเดินหน้าต่อไปได้ 3 โจทย์ที่ต้องแก้ไขในรัฐธรรมนูญคือ 1.อำนาจ ส.ว. ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง 2.นิรโทษกรรมตัวเองไว้ในรัฐธรรมนูญ และ 3.หน้าที่ของรัฐ แนวนโยบายแห่งรัฐ การปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญที่ใครมาเป็นรัฐบาลก็ต้องทำแนวนโยบายให้สอดคล้อง

ถามว่าแล้วพรรคการเมืองจะหาเสียงทำไม ในพรรคนะผมเห็นว่าเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญจะต่อว่าฝ่ายค้านไม่ได้ เพราะตอนหาเสียงทุกพรรคพูดเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญ ซึ่งใช้ช่องทางของรัฐสภา โดยไม่กระทบต่อการบริหารประเทศของรัฐบาล อย่างไรก็ตาม วันนี้การที่ฝ่ายค้านเสนอให้แก้รัฐธรรมนูญจะง่ายกว่ารัฐบาลเสนอ เพราะเสียงในสภาของรัฐบาลเฉพาะ ส.ส.มีเสียงไม่ถึงครึ่ง แต่ผมขอเชิญชวนทั้งรัฐบาล ส.ส.และ ส.ว.มาร่วมกันแก้ปัญหประเทศ โดยให้ประชาชนร่วมกันคิดแล้วสภานำมาปฏิบัติ คิดว่าวิธีนี้จะทำให้ประเทศเดินไปได้

เหตุที่ไม่ได้พิจารณาประเด็นประชาชน 5 หมื่นคนเข้าชื่อยื่นต่อสภา เพราะจะเสียเวลาในขั้นตอนการตรวจสอบรายชื่อประชาชน บางครั้งใช้เวลานานถึง 2 ปี สภาชุดนี้อาจจะพันหน้าทีไปเสียก่อน และอาจไม่ได้รับการพิจารณา แต่การมีสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) วิธีการคือแก้มาตราที่เกี่ยวกับการแก้รัฐธรรมนูญให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ อาจจะใช้เวลา 240 วัน เหมือนกับตอนร่างรัฐธรรมนูญ 2540 จากนั้นเสนอเข้า ส.ส.ร.ทำประชามติ ทูลเกล้าฯ แบบนี้จึงจะเป็นรัฐธรรมนูญโดยประชาชน เห็นชอบโดยประชาชน ทุกอย่างก็จะมียุติ ซึ่งเป็นกระบวนการคู่ความปรองดองที่ถูกต้อง เป็นวิธีที่ทำให้ประเทศหลุดจากกับดัก

รวมข่าว กกต.

สำนักประชาสัมพันธ์

ประจำวันที่ 11 ส.ค. 2564

ไทยรัฐ

เดลินิวส์

มติชน

ข่าวสด

สยามรัฐ

บางกอกโพสต์

คม ชัด ลึก

ข่าวหน้า

ไทยโพสต์

ผู้จัดการ

กรุงเทพธุรกิจ

โพสต์ทูเดย์

หน้า

รวมข่าวหน้า

10

กรชนก ธนะคุณ

รองเลขาธิการสหพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ศศิรินทร์ ธรรมนิสินันท์

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน

หลังจากที่มีการรัฐประหารเมื่อปี 2557 ผู้ใช้แรงงานก็มีการพูดกันว่า หากการเมืองเปลี่ยนไป คนงานในโรงงานจะต้องเผชิญอะไรบ้าง และจะมีโอกาสที่จะได้ทราบ หรือเข้าใจในสิ่งที่รัฐบาลจะดำเนินการไปหรือไม่ แต่ต้องยอมรับว่า บางคนทำงานกินค่าแรงรายวัน บางคนทำงานเกินชั่วโมง ในแต่ละวันด้วยซ้ำ การรับรู้จากสื่อจึงถือว่าน้อยมาก หลังจากมีการเสนอร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เพื่อทำให้ประชาชนหลายคนจึงก็ไม่ว่า แม้จะให้ความรู้ แต่ก็น้อยคนมากที่จะเข้าใจ จนกว่าผลที่ตามมาจากรัฐธรรมนูญจะปรากฏผลออกมา

สาเหตุที่ต้องมาเป็นจำเลยในคดีในระหว่างการรณรงค์ประชามติร่างรัฐธรรมนูญ เพราะเมื่อน้องๆ กลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยมารณรงค์ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ มาแจกใบปลิวให้ความรู้ประชาชนกับผู้ใช้แรงงาน ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ดี เราก็ไปช่วยแจกในส่วนที่เกี่ยวกับการลงทะเบียนใช้สิทธิประชามติล่วงหน้า เพราะมีเข็มนั้นจะถอดไหวตเสียสิทธิกัน โดยไม่ได้ข่มขู่หรือใช้เครื่องเสียงแต่อย่างใด แต่ก็ถูกจับกุมขังไว้ในโรงพัก 1 คืน เหมือนโดนจับเล่นไฟมา โดยที่ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทำผิดอะไร เพราะไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหา ก่อนจะถูกส่งตัวมาขึ้นศาลทหาร โดยที่ถูกต้องข้อหาข่มขู่เกิน 5 คน ยุยงปลุกปั่นตาม ม.116 ป.อาญา และก็ผิดตาม พ.ร.บ.ประชามติด้วย ล่าสุด ศาลทหารได้จำหน่ายคดีไปศาลสมุทรวรการแล้ว

วันนี้เราเห็นแล้วว่า สิ่งที่เป็นความเดือดร้อนที่มาจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีเยอะมาก คนตัวเล็ก คนตัวน้อยโดยเฉพาะคนงานในโรงงานเวลาจะมีการยื่นข้อเรียกร้องต่างๆ ก็มักจะมีทหารเข้ามาสังเกตการณ์ รวมไปถึงการทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องไปขออนุญาต มี กอ.รมน.มาหา คุณความจนถึงที่ทำงาน ดังนั้น หากสิ่งที่ดำรงอยู่ขณะนี้เราไม่สามารถมีสิทธิเสรีภาพที่มนุษย์ควรจะได้รับ นี่คือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เราจะร่วมรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญให้คนตัวเล็ก ตัวน้อยมีสิทธิมีเสียงอย่างเป็นธรรม โดยที่เราไม่ต้องเรียกร้องจากใคร

ทางศูนย์ทนายได้มีการประเมินทิศทางของการดำเนินคดีของเจ้าหน้าที่ในอนาคต หากภาคประชาชนจะเริ่มรณรงค์เข้าชื่อเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เพราะแม้ว่าโทษตามคำสั่ง คสช. 3/2558 ห้ามชุมนุมเกิน 5 คนขึ้นไปจะยกเลิกไปแล้ว รวมไปถึงทิศทางของการจับกุมดำเนินคดีจะเปลี่ยนรูปแบบไปแล้วในขณะนี้ แต่จริงๆ แล้วยังมีการวางรูปแบบ หรือการใช้วิธีการอื่น โดยกฎหมายอื่น มาใช้ลิดรอนสิทธิของประชาชนอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ ที่มีการนำมาใช้ในการดำเนินคดีมากขึ้น ทั้งๆ ที่ควรจะเป็นกฎหมายที่มีการส่งเสริมให้มีการชุมนุม แต่กลับมีเนื้อหาในการลิดรอนสิทธิ จำกัดการชุมนุม ที่ควรจะต้องมีการแก้ไข รวมไปถึง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ และการเรียกไปคุยหรือการเปลี่ยนวิธี โดยการไปแถวบ้าน ทำให้หวาดกลัว ดังนั้น จึงคิดว่าทิศทางของการดำเนินคดีของเจ้าหน้าที่เหล่านี้จะถูกนำมาใช้ในระหว่างรณรงค์รายชื่อเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มมากขึ้น

รังสิมันต์ โรม

ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่

ขอตั้งฉายารัฐธรรมนูญ 2560 ว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับ 3 ชัง ชังแรก คือ ชังผู้เห็นต่าง เพราะระหว่างรณรงค์ประชามติมีประชาชนจำนวนมากถูกจับกุมและดำเนินคดี หว่าเราบิดเบือน ทั้งๆ ที่ในเอกสารรณรงค์ก็หยิบเอาเนื้อหาในร่างรัฐธรรมนูญกับความเห็นแย้งมาประกอบคู่กัน ซึ่งผมก็เป็นคนหนึ่งที่ยังอยู่ในระหว่างการถูกดำเนินคดี ชังที่สอง คือชังผู้สร้าง เพราะได้ชัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.ภลาโหม ในฐานะผู้สร้างให้อยู่กับเรา แต่ต้องยอมรับว่า กรณีการถวายสัตย์ไม่ครบถ้วนทำให้ พล.อ.ประยุทธ์ ต้องมาเผชิญวิบากกรรมในสิ่งที่ตนเองสร้างมา รวมไปถึงถูกขังให้อยู่กับมรดก คสช.ทั้ง ส.ว.และยุทธศาสตร์ด้วย ชังที่สาม คือชังประเทศไทยไม่ให้เดินไปไหน และอยู่กับมันอีกนานแสนนาน

ในฐานะ ส.ส.อนาคตใหม่ มีคึกคักแค้นแค้นแก้ไขรัฐธรรมนูญ และมีจุดยืนเห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ เพียงแต่การแก้ไขทั้งฉบับต้องใช้เวลา จึงแบ่งให้มีการแก้ไขระยะสั้นและระยะยาว โดยระยะสั้น พรรคอนาคตใหม่ ต้องการเสียง ส.ส.100 เสียง เพื่อยื่นต่อสภาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่ว่ามี พรรคอนาคตใหม่มี 80 เสียง โดยต้องการยกเลิกบทบัญญัติที่รับรองประกาศ และคำสั่ง คสช.ว่าถูกต้องตามกฎหมายและให้ยกเลิกบทเฉพาะกาลที่เกี่ยวข้องกับ ส.ว.

ระยะยาวเป็นเรื่องยากเพราะเกี่ยวกับสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญ ซึ่งต้องกลับไปประชาชนว่าเขาคิดการอะไร เพราะนับจากปี 2549 สิ้นคมไทยหาค้นหาค้นไม่เจอ จนกระทั่ง พล.อ.ประยุทธ์มาเคลมว่าเขาคิดค้นหาค้นของสังคม โดยเฉพาะการแก้ไขความขัดแย้ง ทั้งที่จริง พล.อ.ประยุทธ์ไม่ใช่ค้นหาค้นของสังคม แต่เป็นเพราะการรณรงค์ช่วงการทำประชามติรัฐธรรมนูญภาคประชาชนทำการรณรงค์ได้อย่างยากลำบาก เพราะมีการจับกุมดำเนินคดีกับคนเห็นต่างมากมาย ดังนั้น การทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญ วันที่ 7 สิงหาคม 2559 จึงไม่ใช่ค้นหาค้นของประชาชนแต่อย่างใด พล.อ.ประยุทธ์จะเอามาเป็นใบผ่านทางที่บอกว่าผ่านค้นหาค้นไม่ได้ อย่างไรก็ตาม เราไม่ยกย่องรัฐธรรมนูญฉบับแก้แค้น ไม่ได้ต้องการสร้างความขัดแย้ง แต่ถ้าจะยุติอยู่ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย

พรรคอนาคตใหม่อยากเห็นการตั้ง ส.ส.ร. แต่ปัญหาคือการเสนอญัตติขอแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าสู่สภาท้ายที่สุดก็ต้องเจอเสียง ส.ว. 1 ใน 3 หรือประมาณ 84 คน มาร่วมกระบวนการด้วยจึงเป็นเรื่องที่ยากมาก แต่หากไม่ได้จำกัดแค่ภาคการเมือง แต่รวมถึงภาคประชาชนด้วย ผมคิดว่าการถ่วงดุลเสียงของ ส.ว.อาจจะเป็นไปได้มากขึ้น หากประชาชนลงชื่อตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 โดยอาศัยเสียงประชาชน 5 หมื่นรายชื่อ ดังนั้น วันนี้หากต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ จะอาศัยภาคการเมืองอย่างเดียวไม่พอ เราต้องการทุกเสียงของพี่น้องประชาชนแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยกัน หากปราศจากการมีส่วนร่วมของประชาชนคงไม่มีทางทำได้เลย

รวมข่าว กกต.

สำนักประชาสัมพันธ์

11 ส.ค. 2562

ประจำวันที่

ไทยรัฐ

สยามรัฐ

ไทยโพสต์

เดลินิวส์

บางกอกโพสต์

ผู้จัดการ

มติชน

คม ชัด ลึก

กรุงเทพธุรกิจ

ข่าวสด

แนวหน้า

โพสต์ทูเดย์

รวมข่าวหน้าที

11

10



3 ปีประชามติ - นายโกทิน พลกุล แกนนำพรรคเพื่อไทย นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ และน.ส.ณัฐธา มหัทธนา ร่วมเสวนาวิชาการ หัวข้อ "3 ปีประชามติ -ได้อะไรเสียอะไร เอาใจต่อ" ที่มธ.ท่าพระจันทร์ เมื่อวันที่ 10 ส.ค.